

5-17-2011

Tôi là L.U.V. một bệnh nhân của bà Thầy "Lê Thị Thu Cúc". Bà đã chữa lành căn bệnh nan y của tôi bằng phương pháp sang Tao "PHẦN XA THÂN KINH TRỊ LIỆU". Bà đã đem lại vô vàn sự vui mừng cho tôi và gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn "Thầy Đệ" đã ban phúc lành, hết sự đau nhức, bệnh tật của tôi qua đôi tay của Bà Thầy.

Tôi xin kể về căn bệnh, thời gian, và kết quả của việc chữa trị. Tôi bị đau nhức từ đỉnh đầu, xuống đến trán và xuyên qua mắt phải suốt trong mười năm. Căn đau chỉ xảy ra khi va chạm hay gió thổi vào phần dây thần kinh đó. Đau như kim châm, như điện giật. Chữa trị: Tôi đã đi hai Bác Sĩ Mỹ ở Mỹ và một Bác Sĩ Pháp ở bệnh viện Việt Pháp Sài Gòn Việt Nam, Chuyên khoa về thần kinh, nhưng cả ba ông đều nói: "Không tìm ra bệnh". Tôi chữa trị bằng phương pháp châm cứu với hai ông thầy Tàu ở Mỹ và một ông ở Việt Nam, mỗi ông làm tục trong mười ngày, cũng không hết bệnh. Tôi đi chữa theo Đông y, uống hết bốn mươi thang thuốc, cũng không hết. Trước những như tôi đánh phải ốm căn bệnh đó đến suốt cuộc đời. Một hôm, tôi xem tivi, đài Hồn Việt bằng tần 278, theo dõi video phỏng vấn của đài với bà Thầy Lê Thị Thu Cúc chữa trị bằng phương pháp kể trên. Tôi liền gọi Bà Thầy và trình bày căn bệnh của tôi. Bà cho biết ngay là tôi bị đau dây thần kinh số 5 và khẳng định Bà chữa hết. Sau nhiều giờ bay, vì tôi ở ngoài tiểu bang Texas, bị tác động với đồ cao, với áp suất, nên khi đến văn phòng của Bà tôi bị đau nhức vô cùng. Bà ưu tiên chữa trị cho tôi ngay. Khi hai bàn tay của Bà đụng vào khu bị đau nhức của tôi, tôi gạt ra ngay vì không chịu nổi. Nhưng rồi phải cố gắng, và cơn đau bớt dần. Vì ở xa và đau nhức nên tôi phải liên tục chữa trị: mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 2 lần. Chữa được ba tuần thì căn bệnh của tôi hết hẳn, và tôi tiếp tục chữa thêm một tuần nữa. Vì tôi chữa trị hai lần một ngày, nên tôi phải ở lại văn phòng của Bà suốt ngày. Tôi được chứng kiến những căn bệnh khác mà Bà chữa trị như: Co rút cơ bắp tay, chân và cổ biến (). Giút kinh phỏng vì nghiện thuốc ()

Mũi, nhòa mắt (), ù tai (), Đau đầu (),
ở tai (), tê bại (), Đi đứng không bình thường v...
Những bệnh nhân ấy đều được bớt dần theo thời gian chữa
trị, giảm nhanh hay chậm tùy theo căn bệnh cũ xảy ra
lâu hay mau và cũng tùy thuộc vào người bệnh già hay trẻ.
Tôi nói lên đây với mục đích thông tin đến những
bệnh nhân không được may mắn mà mắc phải căn bệnh như
tôi, để biết để có lòng tin, để cùng hợp tác với Bà Thầy
Lê Thị Thu Cúc trong việc chữa trị, để rút ngắn sự đau
nhứt, buồn lo, mà tôi vì không biết nên phải chịu đựng
suốt trong mười năm.

Bà Thầy Lê Thị Thu Cúc chữa trị bằng phương pháp
PHÂN XÁ THÂN KINH, tôi được Bà vực dậy, khai thông hết
tất cả các chuyết đờm trong người tôi, cho nên khi hết, là
được căn bệnh chữa, tôi còn cảm nhận được hiện tại
tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cường tráng, vui tươi với số
tuổi đời trên bảy mươi của tôi.

Chân thành cảm ơn Bà Thầy LÊ THỊ THU CÚC

✓ Cơ quan trung ương có thể,
đánh thức bộ não là bộ tổng chỉ huy
của cơ thể

Bệnh nhân

Vinhham

5-11-2011

ĐT. (801) 837.9552

LU.V.